

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินสิทธิผลของแผนพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	1.1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน 2 แห่ง 1.2 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน 2 แห่ง 1.3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.4 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.5 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1.6 โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ 1.7 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1.8 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 1.9 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 1.10 โครงการสายใยรักครอบครัวเรียนรู้ในห้องเรียน 1.11 โครงการปัจฉิมนิเทศหนูน้อยบัณฑิต 1.12 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 1.13 โครงการเพื่อปกป้องสถาบันของชาติ 1.14 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 1.15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4	1. เยาวชนมีความพร้อมในด้านการศึกษามีการศึกษาที่ดีมีคุณธรรม 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง ความจงรักภักดี และร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2.1 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ 2.2 โครงการอบรมส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. ประชาชนสามารถระดมทุนได้จากการตั้งกลุ่มอาชีพและสร้างความ สามัคคี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	3.1 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 3.2 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข 3.3 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงที่มีอันตราย 3.4 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3.5 โครงการ/กิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติด 3.6 โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อผู้สูงอายุ 3.7 โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	1. ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อลดลง 2. ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากยาเสพติด 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีคุณธรรมจริยธรรมมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ประชาชนในตำบลมีความรักความผูกพันกันมากขึ้น ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	4.1 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลได้รับการดูแลและ ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอด 2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	<ol style="list-style-type: none"> 5.1 โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและโครงการสนับสนุนขบวนการจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 5.2 โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 5.3 โครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 5.4 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานต่างๆของผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 5.5 โครงการเงินสำรองจ่าย 5.6 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5.7 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 5.8 โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น 5.9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5.10 โครงการถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 2. การบริหารจัดการในการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ ถูกต้องสามารถตรวจสอบ ได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถเพิ่มมากขึ้น 3. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 4. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พร้อมทั้งพนักงาน ลูกจ้าง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นการบริหารจัดการในการบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการบริหารสาธารณะ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ในกิจการประปา 2. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและลูกรัง 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 6. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังบริเวณริมคลองควาย หมู่ที่ 3 7. โครงการปรับปรุงปั้มนสูบน้ำบาดาลบริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า 8. โครงการซ่อมแซมท่อถึงประปาบาดาลเหล็กชนิดแซมเป็ญพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายแสวง เจริญมี หมู่ที่ 2 9. โครงการซ่อมแซมท่อถึงประปาบาดาลเหล็กชนิดแซมเป็ญพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนางประนอม เที้ยวงษ์ หมู่ที่ 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภค อย่างเพียงพอและมีไฟฟ้าใช้กับครบทุกครัวเรือน 2. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ และการประเมินสิทธิผลของแผนพัฒนา

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
----------------	--------------------	--------------------

<p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา</p> <p>1.2 แนวทางการส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี</p> <p>1.3 แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>1.4 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1.1.1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน 2 แห่ง</p> <p>1.1.2 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน 2 แห่ง</p> <p>1.1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>1.1.4 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>1.1.5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>1.1.6 โครงการจัดจ้างผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>1.1.7 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>1.2.1 กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>1.2.2 โครงการจังกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม</p> <p>1.3.1 โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา</p> <p>1.4.1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง</p> <p>1.4.2 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์</p>	<p>คุณธรรม</p> <p>เยาวชนมีความพร้อมในด้าน การศึกษามีการศึกษาที่ดี มี</p> <p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง ความจงรักภักดี และร่วมอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรม</p>
--	---	--

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
<p>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและฝึกอาชีพ</p> <p>2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลดีถั่งด และอุตสาหกรรม SME</p> <p>2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>2.1.1 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในตำบล</p> <p>2.2.1 โครงการจัดหาวัสดุทางการเกษตร</p> <p>2.3.1 โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>2.3.2 โครงการจัดทำแปลงนาสาธิตเพื่อขยายข้าวพันธุ์ดีตำบลลานตากฟ้า</p> <p>2.3.3 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน</p>	<p>ประชาชนสามารถระดมทุนได้จากการตั้งกลุ่มอาชีพ และสร้างความสามัคคี</p> <p>ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น</p>
<p>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</p> <p>3.1 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ</p> <p>3.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน</p> <p>3.3 แนวทางการแก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด</p> <p>3.4 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์</p>	<p>3.1.1 โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาแก่เยาวชนในตำบลโดยสนับสนุนวัสดุกีฬา</p> <p>3.1.2 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง</p> <p>3.2.1 โครงการให้บริการพันทมออกควัน</p> <p>3.2.2 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์</p> <p>3.2.3 โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ อสม.</p> <p>3.2.4 โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัข</p> <p>3.3.1 โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติด</p> <p>3.4.1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <p>3.4.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ</p> <p>3.4.3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ต่างๆ</p> <p>3.4.4 โครงการทัศนศึกษาเพื่อผู้สูงอายุในตำบล</p> <p>3.4.5 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ</p>	<p>ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อลดลง</p> <p>ประชาชนในตำบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง</p> <p>ปลอดภัยจากยาเสพติด</p>
		<p>ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีคุณธรรม จริยธรรมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p>

--	--	--

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
----------------	--------------------	--------------------

<p>3.7 แนวทางการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว</p>	<p>3.7.1 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวสู่ชุมชน</p>	<p>} ประชาชนในตำบลมีความรักความผูกพันกันมากขึ้นครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง</p>
<p>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว</p> <p>4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแล ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>4.1.1 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>} ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลได้รับการดูแลและยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอด</p>
<p>4.2 แนวทางบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ และการ ป้องกันน้ำท่วมและน้ำเสีย</p>	<p>4.2.1 โครงการป้องกันอุทกภัย</p>	<p>} ประชาชนปลอดภัยจากการสูญเสียจากปัญหาอุทกภัย</p>
<p>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</p> <p>5.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่นและส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย</p>	<p>5.1.1 โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน</p> <p>5.1.2 การจ่ายค่าดำเนินการด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงาน</p> <p>5.1.3 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน</p> <p>5.1.4 โครงการรับรองและพิธีการของหน่วยงาน</p> <p>5.1.5 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ</p>	<p>} ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น การบริหารจัดการในการบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ ถูกต้องสามารถตรวจสอบ ได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะและความสามารถเพิ่มมากขึ้น</p>
<p>5.2 แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>5.2.1 โครงการอบรมคุณธรรม,จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ รัฐ</p>	<p>} ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม</p>
<p>5.3 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน</p>	<p>5.3.1 โครงการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง</p> <p>5.3.2 โครงการจ่ายค่าตอบแทนแก่สมาชิกสภา อบต. และคณะ ผู้บริหาร</p> <p>5.3.3 โครงการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง</p>	<p>} คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พร้อมทั้ง พนักงานลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนและ สวัสดิการตามระเบียบ มีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

แนวทางการพัฒนา	เป้าหมายเชิงปริมาณ	เป้าหมายเชิงคุณภาพ
----------------	--------------------	--------------------

<p>5.4 แนวทางการปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร</p>	<p>5.4.1 โครงการส่งเสริมการเดินทางไปราชการในอนาจักร 5.4.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร 5.4.3 โครงการศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภา</p>	<p>การ } สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างได้รับ พัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>5.5 แนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่</p>	<p>5.5.1 โครงการจัดหาให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 5.5.2 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 5.5.3 โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 5.5.4 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านงานก่อสร้าง</p>	<p>} ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น การบริหารจัดการในการบริการประชาชน มีประสิทธิภาพ ถูกต้องสามารถตรวจสอบ</p>
<p>5.7 แนวทางปรับปรุงและพัฒนารายได้</p>	<p>5.7.1 โครงการ อบต. ออกหน่วยเคลื่อนที่</p>	<p>ได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถเพิ่มมากขึ้น</p>
<p>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการบริหารสาธารณะ</p>		
<p>6.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร</p>	<p>6.2.1 ส่งเสริมการจัดการจราจร</p>	<p>} การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น</p>
<p>6.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า-ระบบประปา</p>	<p>6.3.1 โครงการบำรุงรักษาหอดังประปา,บ่อบาดาลในตำบล 6.3.2 โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านที่ 2</p>	<p>} ประชาชนได้รับความสะดวกสบายด้านการคมนาคม</p>
<p>} ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและมีไฟฟ้าใช้กับครบทุกครัวเรือน</p>		

